

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2007 /UBND-KTTH

Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2009

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm  
hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, các ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và đạt được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh và qua kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản cho thấy kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ và trái phiếu Chính phủ năm 2009 còn quá chậm và thấp so với kế hoạch. Đặc biệt vốn trái phiếu chính phủ, tính đến ngày 20/10/2009 toàn tỉnh mới giải ngân được 86.053 triệu đồng, chỉ đạt gần 30 % so với kế hoạch.

Ngoài các nguyên nhân khách quan như: phải lập điều chỉnh lại dự toán; một số chủ đầu tư còn lúng túng trong việc thực hiện các qui định mới về quản lý đầu tư xây dựng (lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh đơn giá, hợp đồng,...), thì nguyên nhân chủ quan là do trách nhiệm và năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là việc chậm trễ xác định khối lượng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định; đơn vị tư vấn, giám sát còn thiếu, một số đơn vị tư vấn còn yếu chưa có nhiều kinh nghiệm; một số nhà thầu không thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng,...

Ngày 09/10/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7753/BKH-TH hướng dẫn một số nội dung về điều chuyển vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2009; theo đó tính đến ngày 31/10/2009, tỉnh nào có khối lượng thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ dưới 60 % kế hoạch năm 2009 hoặc giải ngân dưới 40 % kế hoạch (phần kế hoạch giao tại Quyết định số 305/2009/QĐ-TTg), Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chuyển tối thiểu 20 % số vốn chưa có khối lượng thực hiện cho bộ, ngành và địa phương có khối lượng thực hiện trên 85% hoặc giải ngân trên 70 % kế hoạch, đang có nhu cầu bổ sung thêm vốn trái phiếu Chính phủ.

Để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan, các chủ đầu

tư công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, kiểm tra giám sát hiện trường, đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. Các công trình, dự án đã có khối lượng cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

Đối với các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, tính đến ngày 20/10/2009, tình sẽ điều chuyển vốn các công trình, dự án được bố trí trong kế hoạch năm 2009 chưa có khối lượng thực hiện hoặc khối lượng thực hiện dưới 50 % và giải ngân dưới 30 % kế hoạch. Đối với các công trình dự kiến đến hết năm không có khả năng thanh toán hết kế hoạch vốn giao, yêu cầu chậm nhất 10/11/2009 chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn để thanh toán cho các công trình khác có khối lượng hoàn thành. Nếu sau thời điểm trên chủ đầu tư không đề nghị mà không thanh toán hết kế hoạch vốn đã giao thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đối với các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển bằng vốn trái phiếu Chính phủ, UBND tỉnh điều chuyển một số công trình chậm triển khai hoặc có khối lượng thực hiện và giải ngân đạt thấp cho các công trình có khối lượng thực hiện và giải ngân nhanh; yêu cầu các chủ đầu tư công trình khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, giải quyết vướng mắc phát sinh và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc giải ngân trước ngày 31/10/2009; đồng thời tạm ứng và thanh toán vốn kịp thời cho các đơn vị thi công theo khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu. Nếu sau ngày 31/10/2009 chủ đầu tư nào không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo quy định để Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ điều chuyển nguồn vốn này sang các Bộ, ngành, địa phương khác thì chủ đầu tư đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ đầu tư các công trình cấp bách, trọng điểm, các công trình đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hàng tuần tổ chức họp giao ban ít nhất 01 lần, kiểm điểm tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp bách, trọng điểm bảo đảm tiến độ đã đề ra.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố theo thẩm quyền, chỉ đạo ngay các chủ đầu tư công trình thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương mình quản lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo quy định; đồng thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Trường hợp không giải quyết được báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đề tổng hợp, đề xuất) để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát lại tiến độ hoàn thành từng công trình, xem xét mức độ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện tiến độ và năng lực của các chủ đầu tư để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2009; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra rà soát lại các hợp đồng đối với các cơ quan tư vấn và hợp đồng xây lắp của các nhà thầu, xem xét mức độ khả năng thực hiện hợp đồng và quy trách nhiệm, báo cáo UBND tỉnh để xử lý kiên quyết theo quy định đối với đơn vị không thực hiện đúng hợp đồng. Đồng thời, đôn đốc UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư công trình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản này; tổng hợp kết quả thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đến ngày 31/10/2009 và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các Chủ đầu tư công trình nghiêm túc thực hiện để hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển và giải ngân vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2009./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh;
- Công ty TNHH một thành viên- KTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên;
- CV: XDCB<sup>C</sup>, KTTH<sup>I</sup>, VX;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Quán**